



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 16 มีนาคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17171

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 36

Ad Value: 43,200

PRValue (x3): 129,600

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธรรมนัส-นฤมลเปิดอบรม แก้โรคใบร่วงในยางพารา

ธรรมนัส-นฤมลเปิดอบรม แก้โรคใบร่วงในยางพารา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่โรงเรียนเซกา ด.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดี ศิริลักษณ์รักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่เปิดการอบรม หลักสูตร “การใช้น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูสวนยางพาราที่เป็นโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum siamense หรือโรคใบร่วงชนิดใหม่ ประจำปี 2568” พร้อมรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านการเกษตรจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนของเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายจุมพฏ วรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

นายสุชาติ ศันต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราแพร่ระบาดครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562 สร้างความเสียหายให้สวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ต่อมาได้แพร่กระจายในพื้นที่รับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพบการเกิดโรคในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เลย และนครพนม รวมพื้นที่ 3,685.5 ไร่ 259 ราย สำหรับจังหวัดบึงกาฬ พบการแพร่ระบาด 52 ราย กินพื้นที่ 581 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมาย กยท.จัดโครงการอบรมหลักสูตรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

ด้านนายจุมพฏกล่าวว่า บึงกาฬมีพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญ คือ ยางพารา 875,915

ไร่ มีผลผลิต 211,348 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 6,564.46 ล้านบาท และข้าวนาปี 475,558 ไร่ มีผลผลิต 146,378 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 1,756.53 ล้านบาท ถือเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่โดดเด่น โดยการสนับสนุนของรัฐบาล มีเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญในปัจจุบัน คือ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ ซึ่งจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

นางนฤมลกล่าวว่า ได้รับการรายงานการแพร่ระบาดของโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum siamense หรือโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กยท. ร่วมกันดูแลแก้ไข และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง นับจากได้รับรายงานการเกิดโรคในพื้นที่ภาคใต้ของไทย แต่จากปัญหาการขนส่งเคลื่อนย้าย และการเคลื่อนไหวของทิศทางลมตามธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่มาสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการเกิดโรคในพื้นที่สวนยางพารา 5 จังหวัด การจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การใช้น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูสวนยางพาราที่เป็นโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum siamense หรือโรคใบร่วงชนิดใหม่ ประจำปี 2568” และจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯในวันนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตร ทั้งยังหาทางป้องกันและต่อยอดนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้จะสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนาการทำการเกษตร จะก่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการทำสวนยาง และการเกษตรชนิดอื่นของไทยต่อไปในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/การเมือง-สฎปหน้า 1

วันที่: อังคาร 18 มีนาคม 2568

ปีที่: - ฉบับที่: 27550

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 22.30 Ad Value: 40,140

PRValue (x3): 120,420

คลิป: สีส

หัวข้อข่าว: 'นฤมล'คิกออฟ'โฉมดต้นยาง'1เม.ย.

'นฤมล'คิกออฟ'โฉมดต้นยาง'1เม.ย.

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นางนฤมล ฤทธิโยสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอิทธิ ศิริ ลัทธยากร รมช.เกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูสวนยางพาราที่เป็นโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum saimense (ใบร่วงชนิดใหม่) เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยนางนฤมล กล่าวว่า จ.บึงกาฬ มีรายได้กว่าร้อยละ 60 มาจากยางพารา ขณะที่ราคายางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น รมว.เกษตรฯ และกรมการยางยังทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไป รวมถึงทีมพัฒนาการยางจะออกปราบปรามยางเถื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะไม่ยอมให้ยางพาราจากประเทศอื่นมาทำให้ราคายางพาราในไทยตกต่ำ ทั้งนี้ หากประชาชนพบการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อน ขอให้แจ้งทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ แล้วเราจะกวาดล้างทันที

นางนฤมล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ มีจำนวน 11.17 ล้านไร่ และเหลืออีก 4

ล้านไร่ที่เป็นที่ดินทับซ้อน ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรฯ กำลังจัดการแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินให้ชาวสวนยางพารามีเอกสารสิทธิที่ถูกต้อง และครอบครองพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 11.17 ล้านไร่อยู่แล้ว เราจะออกโฉนดต้นยาง เพื่อสร้างมูลค่าให้ต้นยางพาราที่ปลูกอยู่บนที่ดินของตัวเองไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนำไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยเราจะคิกออฟเปิดโครงการนี้ในวันที่ 1 เม.ย.นี้

“กระทรวงเกษตรฯต้องการให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สวนยางพาราประมาณ 27,000 บาทต่อไร่ ชาวสวนยางจะมีเงินไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของตัวเองได้ เราจึงตั้งเป้าที่จะออกโฉนดต้นยางให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง” นางนฤมล กล่าว.

หน้าแรก » ข่าวเกษตร » “รมว.นฤมล” คอง “รมช.อิทธิ” มอบน้ำหมักปลาหมอคางดำ 1,000 ลิตร มุ่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบโรคใบร่วง เติร์ยมลุยเอกสารสิทธิที่ดินทำกินเกษตรกร ปี 2568 ตั้งเป้ามอบโฉนดต้นยาง 11.7 ล้านไร่ ควบคู่สานต่อโฉนด ส.ป.ก. 22 ล้านไร่



“รมว.นฤมล” คอง “รมช.อิทธิ” มอบน้ำหมักปลาหมอคางดำ 1,000 ลิตร มุ่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบโรคใบร่วง เติร์ยมลุยเอกสารสิทธิที่ดินทำกินเกษตรกร ปี 2568 ตั้งเป้ามอบโฉนดต้นยาง 11.7 ล้านไร่ ควบคู่สานต่อโฉนด ส.ป.ก. 22 ล้านไร่

🕒 15 มี.ค. 2025 📁 ข่าวเกษตร, สไลด์

GENVAC

บริษัท เจนเนอรัล แวกคัมแอนด์โฟลว์ จำกัด
General Vacuum & Flow Co.,Ltd.

จำหน่ายและรับซ่อม ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)



ศ.ดร.นฤมล ภิญญาโณสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำเพื่อฟื้นฟูปุสวนยางพาราที่เป็นโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum saimense (ใบร่วงชนิดใหม่) ประจำปี 2568” โดยมี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ



“สำหรับวันนี้กระทรวงเกษตรฯ นำโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และทุกหน่วยงานในสังกัด ได้มาร่วมกันสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต อาทิ พันธุ์สัตว์น้ำ เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง เป็นต้น และน้ำหมักปลาหมอคางดำ จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ และเพิ่มความสมบูรณ์ในดิน เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตยางพารา ทั้งนี้ ในวันที่ 1 เม.ย. นี้ ซึ่งเป็นวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ 133 ปี จะมีการแจกโฉนดต้นยางพาราเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินบนดินให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรได้ ซึ่งตั้งเป้าพื้นที่ 11.7 ล้านไร่ อีกทั้งเตรียมขยายผลไปยังโฉนดต้นไม้ และอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย และในโอกาสการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังเป็นการสานต่อนโยบาย ส.ป.ก. ในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งรวมช.อิทธิ ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการที่ดินทำกิน และแจกโฉนดเพื่อการเกษตรอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้ได้มีการแจกโฉนดเพิ่มเติมกว่า 500 ฉบับ โดยตั้งเป้าปี 2568 แจกให้ครบพื้นที่ 22 ล้านไร่อีกด้วย” ศ.ดร.นฤมล กล่าว



ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา ราคายางพาราตกต่ำ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและยกระดับยางพาราไทย ตามระเบียบปฏิบัติ ของ EUDR เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ของเกษตรกรไทย ควบคู่ไปกับการปราบปรามยางพาราเถื่อน เพื่อป้องกันการแทรกแซงราคา ยางในประเทศ และในอนาคตจะมีการขยายผลการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ตกต่ำเพิ่มเติม อาทิ ข้าว, มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นต้น ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหาราคายางพาราตามมาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมามีพบว่า สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ ชาวสวนยาง รวมกว่า 1 แสนล้านบาท และจะมีการต่อยอดการเพิ่มรายได้เกษตรกร ในรูปแบบ การขายคาร์บอนเครดิต เพื่อขยายโอกาสการเพิ่มรายได้เกษตรกรสวนยาง และยกระดับ คุณภาพชีวิตเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ



นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้กำชับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบจุดกลมจากเชื้อ *Colletotrichum siamense* หรือโรคใบร่วงชนิดใหม่ในสวนยางพารา และศึกษาหาแนวทางการแก้ไขทั้งการเฝ้าระวัง การยับยั้งปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเกษตรกร อันก่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการทำสวนยางและพืชอื่น ๆ ต่อไป







โพสต์ของ ก้าวเกษตร



ก้าวเกษตร

2 วัน · 🌐



เสริมแกร่งยางพาราไทย! กยท. ลงนาม MOU สมาคมการค้าฯ ลุ่มแม่น้ำโขง ขับเคลื่อนธุรกิจยางไทย-จีน สร้างมูลค่าเพิ่มยางทั้งระบบอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ -- กยท. โดย นายสุขทัตน์ ต่างวริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. ร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจหกประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดย นาย ชุตติวัต ชัยดรณ นายกสมาคมฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านธุรกิจยางพารา เป็นตัวแทนร่วมลงนามใน พิธีครั้งนี้ มุ่งขับเคลื่อนการค้ายาง ไทย-จีน สร้างโอกาสทางธุรกิจ-เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน

นายสุขทัตน์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของทั้ง 2 ประเทศในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลก โดยครอบคลุมการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่ง การจัดหาวัตถุดิบยางพาราคุณภาพและยางพาราแปรรูปขั้นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การใช้พลังงานสะอาดเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางชนิดพิเศษให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดย กยท. จะมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการจัดหาวัตถุดิบยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปขั้นต้นที่มีคุณภาพมาตรฐานจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการยาง และจาก กยท. ภายใต้เงื่อนไขราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการรับรองคุณภาพผ่านระบบตลาดซื้อขายยางพาราไทย (Thai Rubber Trade) ในขณะเดียวกัน ทางด้านประเทศจีน ก็ได้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคทั้งระบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านยางพาราของประเทศจีนให้สามารถส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

"กยท. หวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ลดอุปสรรคทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศส่งออก รวมถึงสร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืนและมั่นคงตามมาตรฐาน" นายสุขทัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

นายกฤตกร อุตตโม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมการค้าฯ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้รัฐบาลจีนพิจารณาปรับลดอัตราภาษีนำเข้ายางพาราจากประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันภาษีนำเข้าอยู่ที่ 20% นอกจากนี้ สมาคมการค้าฯ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่าง กยท. และบริษัทหรือหน่วยงานในจีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ พัฒนาเครือข่ายการขนส่ง และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z





กรุงเทพธุรกิจ



หน้าแรก / ทัวไป

ทัวไป

“นฤมล”คิกออฟโฉมต้นยาง ตั้งเป้าแจกครบ 11.17 ล้านไร่ใน 1 ปี

🕒 15 มี.ค. 2025 เวลา 16:41 น.



Female



Play



“รมว.นฤมล”นำ กระทรวงเกษตรฯ พบชาวสวนยาง บึงกาฬ ประกาศ Kick off “โครงการโฉนดต้นยาง” 1 เม.ย.นี้ ตั้งเป้าแจกครบ 11.17 ล้านไร่ภายใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอติ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคาจดำ เพื่อฟื้นฟูสวนยางพาราที่เป็นโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum saimense (ใบร่วงชนิดใหม่)

โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า จ.บึงกาฬ มีรายได้กว่า 60% มาจากยางพารา ราคายางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กรมการยางก็จะทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไป รวมถึงทีมพยานาคราช ก็จะออกปราบปรามยางเถื่อนต่อเนื่อง เราจะไม่ยอมให้ยางพาราจากประเทศอื่นมาเป็นปัจจัยทำให้ราคายางพาราในประเทศไทยตกต่ำลง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อน ขอให้แจ้งทุกหน่วยงานของกระทรวง เกษตรฯ และเราจะกวาดล้างทันที



Female



Play



“กระทรวงเกษตรฯ ต้องการให้ราคาพืชผลทางเกษตรชนิดอื่น ๆ มีการปรับขึ้นราคาขึ้นเช่นเดียวกับ ยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม แต่ที่เราทำให้ราคายางพาราขึ้นสำเร็จก่อน เนื่องจากยางพาราอยู่ในการดูแลกำกับของกระทรวงเกษตรฯ เพราะเรามีการยางแห่งประเทศไทย อยู่ที่กระทรวงเกษตรฯ จึงทำให้หน่วยงานอื่น ๆ ของเราสามารถบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกันได้ อย่างรวดเร็ว และเบ็ดเสร็จ แต่สำหรับราคาข้าว ถึงเราจะมีกรมการข้าว แต่การกำหนดนโยบาย ตลาด และราคา เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้กำกับดูแล เช่นเดียวกับมันสำปะหลัง ก็มี คณะกรรมการนโยบายมัน อยู่กับกระทรวงพาณิชย์ ส่วนปาล์มน้ำมันก็เป็นของกระทรวงพลังงาน อ้อยก็ไปอยู่กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งใจจริงเราอยากจะได้ทุกอย่างมาดูแลแบบเบ็ดเสร็จ แต่ก็ยังไม่ สามารถทำได้” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง



ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค.68 ราคาน้ำมัน เบนซิน ดีเซล ปตท. บางจาก PT

🕒 17 มี.ค. 2568 | 7:24



อากาศวันนี้ อุณหภูมิลดฮวบ 5°C ไทย ตอนบน เผชิญพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก

🕒 17 มี.ค. 2568 | 7:06



เช็ก! เส้นทางเลี่ยง จุดเกิดเหตุคาน สะพานก่อสร้างถล่ม ถนนพระราม 2

🕒 16 มี.ค. 2568 | 21:21

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ในส่วนของยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้เดินทางขับเคลื่อนปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป (EU) เพื่อให้เขารู้ว่า เราไม่ได้ไปบุกกรุกป่า ซึ่งตอนนี้มีเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 11.17 ล้านไร่ เหลืออีก

4 ล้านไร่ ที่ยังไปเป็นที่ดินทับซ้อน โดยเราได้มีการพูดคุยกัน และจะมีการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินให้กับชาวสวนยางพารา เพื่อให้เขามีเอกสารสิทธิที่ถูกต้อง สามารถครอบครองพื้นที่ได้อย่าง



Female



Play



ขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.และนำไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยจะ Kick off เปิดโครงการในวันที่ 1 เม.ย.นี้

”กระทรวงเกษตรฯต้องการให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สวนยางพาราประมาณ 27,000 บาทต่อไร่ ชาวสวนยางก็จะมีเงินไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของตัวเองได้ เราจึงตั้งเป้าตั้งเป้าที่จะออกโฉนดต้นยางให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และในอนาคตชาวสวนยางยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพิ่มเป็นรายได้เสริมด้วย“ ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ในส่วนของโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum saimense ในต้นยางพารา ศ.ดร.นฤมล ได้กำชับการยางแห่งประเทศไทย ให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum siamense หรือโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และศึกษาหาแนวทางการแก้ไข ทั้งการเฝ้าระวัง การยับยั้งปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเกษตรกร อันก่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการทำสวนยางและพืชอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น ศ.ดร.นฤมล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้รณรงค์การใช้น้ำหมักปลาหมอคางดำ เพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในภาคอีสาน แต่ในจังหวัดบึงกาฬยังระบาดมากนัก เราต้องรีบมาป้องกัน และวันนี้ได้มอบน้ำหมักเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางไปใช้ป้องกัน ส่วนเรื่องที่ดิน สปก. ตนได้สานต่อนโยบายที่ทำไว้ตั้งแต่สมัย ร.อ.ธรรมนัส ที่ได้เร่งรัดให้มีการแจกโฉนดเพื่อการเกษตร ทำให้วันนี้มีชาวบ้านมารับเอกสารสิทธิ 500 คน โดยปี 68 เราตั้งเป้าจะทำให้ครบ 22 ล้านไร่

เมื่อถามถึงปัญหาข้าวนาปรังที่ยังไม่มีนโยบายช่วยเหลือชัดเจน กระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการอย่างไรในเบื้องต้น ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า เราได้ดูแลปัจจัยการผลิต เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ส่วนนโยบายข้าวนาปรังและนาปี จะเป็นอย่างไร ก็ต้องรอกระทรวงพาณิชย์ นำเสนอก่อน แต่เบื้องต้นยังไม่มีการพูดคุยอะไรมาที่กระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล และนายอิทธิ ได้ร่วมกันมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 500 ราย พร้อมปัจจัยการผลิต อาทิ น้ำหมักปลาหมอคางดำ 1,000 ลิตร จำนวน 33 ราย ,ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง



Female



Play



เกษตรกรผู้มาร่วมงานด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมุนสวนยาง

โฉนด

ล้านไร่

ต้นยางนา



ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค.68 ราคาน้ำมันเบนซิน ดีเซล ปตท. บางจาก PT

🕒 17 มี.ค. 2568 | 7:24

ติดต่อกรุงเทพฯ

ติดต่อกองบรรณาธิการ

email : ktwebeditor@nationgroup.com

ติดต่อลงโฆษณา

- อัลเลียซ สະฮີ

Direct ฝ่ายโฆษณา กรุงเทพฯ : 02-338-3561

Mobile : 087-519-1379

allias_sae@nationgroup.com

- เมธิกา เมธาพิทักษ์

Direct ฝ่ายโฆษณา กรุงเทพฯ

โทร. 02-338-3198

metika_met@nationgroup.com

สมัครสมาชิก นสพ.กรุงเทพฯ 0-2338-3000 กด 1

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวทั่วไป

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

sustainability

ยานยนต์

การเมือง

การเงิน-การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์

เทคโนโลยี



หน้าแรก | ข่าว | เกษตรกรรม



เว็บไซต์มีการใช้งานคุณก็ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุณก็
การตั้งค่าคุณก็ ยอมรับคุณก็ทั้งหมด



กยท. ลงนาม MOU สมาคมการค้าฯ ลุ่มแม่น้ำโขง เสริมแกร่งยางพาราไทย

14 มี.ค. 68 11:53 น. | 99



เสริมแกร่งยางพาราไทย! กยท. ลงนาม MOU สมาคมการค้าฯ ลุ่มแม่น้ำโขง ขับเคลื่อนธุรกิจยางไทย-จีน สร้างมูลค่าเพิ่มยางทั้งระบบอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมรัชฎา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ กยท. นายสุทนต์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ กยท. ร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจหกประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดย นายชุตีวัต ชัยดรุณ นายกสมาคมฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านธุรกิจยางพารา เป็นตัวแทนร่วมลงนามในพิธีครั้งนี้ มุ่งขับเคลื่อน

เคลื่อนการค้ายาง ไทย-จีน สร้างโอกาสทางธุรกิจ-เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วย iZooto ต้นอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน

ภาพจาก: [www.iamr.or.th](#) | [www.iZooto.com](#)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



การยางปิตตานี สาธิตผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
หมักปลาหมอคางดำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ



เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่จันทบุรีร่วม
คณะ รมว.เกษตรและสหกรณ์



"รมช.อัตรา" มอบทุนการศึกษาแก่บุตร
ข้าราชการ โอกาสครบ 19 ปี "กรมการ
ข้าว"





นายสุชาติ ศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของทั้ง 2 ประเทศ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลก โดย ครอบคลุมการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่ง การจัดหาวัตถุดิบยางพาราคุณภาพและยางพาราแปรรูปขั้นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การใช้พลังงานสะอาดเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางชนิดพิเศษให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดย กยท. จะ มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการจัดหาวัตถุดิบยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป ขั้นต้นที่มีคุณภาพมาตรฐานจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการยาง และจาก กยท. ภายใต้เงื่อนไขราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการรับรองคุณภาพผ่านระบบตลาดซื้อขาย ยางพาราไทย (Thai Rubber Trade) ในขณะเดียวกัน ทางด้านประเทศจีนก็ได้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคทั้งระบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านยางพาราของประเทศจีน ให้สามารถส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน



"กยท. หวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ลดอุปสรรคทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศส่งออก รวมถึงสร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืนและมั่นคงตามมาตรฐาน"นายสุชัทศน์ กล่าวทิ้งท้าย

นายกฤตกร อุตตโม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมการค้าฯ มีบทบาทสำคัญในการ สนับสนุนและผลักดันให้รัฐบาลจีนพิจารณาปรับลดอัตราภาษีนำเข้ายางพาราจากประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันภาษีนำเข้าอยู่ที่ 20% นอกจากนี้ สมาคมการค้าฯ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการ ประสานงานระหว่าง กยท. และบริษัทหรือหน่วยงานในจีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า และโลจิสติกส์ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ พัฒนาเครือข่ายการ ขนส่ง และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศอย่างเป็นทางการ

คอนเทนต์แนะนำ



แต่ละมือแต่ละเดย์! สาวทอมบอกเลิกคนรักกลางวงกัญญา เหตุพูดไม่เข้าข้าง



ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม 2568 วันพระมีนาคม 2568



สมัครสอบท้องถิ่น 68 วันแรก 7 มี.ค. ตรวจสอบวุฒิ ตำแหน่งที่เปิดสอบ

มอบน้ำหมักฯ 500 ลิตร!! หนุนชาวสวนยาง ใช้น้ำหมักจากโรคใบร่วงชนิดใหม่

🕒 14 มีนาคม 2568 09:39 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เกษตร



"รมว.นฤมล" มอบน้ำหมักฯ 500 ลิตร ถึงมือชาวสวนยาง จ.ตราด กยท. เสริมความรู้ใช้น้ำหมักฯ ฟื้นฟูสวนยาง จากโรคใบร่วงชนิดใหม่

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.68 ณ วัดเทพมิตร อ.เขาสมิง จ.ตราด – การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูสวนยางพาราที่เป็นโรคใบจุดกลมจากเชื้อ Colletotrichum Saimese (ใบร่วงชนิดใหม่) ประจำปี 2568” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบน้ำหมักปลาหมอคางดำ กว่า 500 ลิตร ถึงมือพี่น้องชาวสวนยาง จ.ตราด พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงฯ และรับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี คณะผู้บริหาร กยท. นำโดย ดร.เพ็ญ เลิศวิงพง (ประธานกรรมการ กยท.) และ นายโกศล บุญคง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม

☰ ข่าวเกี่ยวข้อง

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
 ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#) และ
[นโยบายคุกกี้](#)

ยินยอม



กยท. MOU บ.เอกชนญี่ปุ่น มุ่งวิจัยเมล็ดยาง เพิ่มมูลค่าสู่พลังงานสีเขียว



กยท. ลุยงานมหกรรม “TyreXpo Asia 2024” โชว์ศักยภาพยางไทยรองรับ EUDR



กยท. MOU อบก. บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยาง เพิ่มรายได้เสริมเกษตรกร



สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
ศึกษาเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ยินยอม นโยบายคุกกี้



นายโกศล บุญคง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร กล่าวว่ กยท. ได้ให้ความสำคัญ และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ลดการแพร่ระบาดของและลดความรุนแรงของโรคใบร่วง ให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถยืนอยู่ได้กับอาชีพการทำสวนยาง โดย กยท. ได้มุ่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรครา แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง การจัดหาสารเคมีที่ทดสอบแล้วมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเชื้อ การบำรุงรักษาต้นยางและการลดเชื้อในสวนยาง ผ่านโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ย ชีวภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาพันธุ์ยางต้านทานโรครา โดย กยท. ได้เริ่มบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและเกษตรกร ทดสอบและจัดหาปุ๋ย ชีวภัณฑ์ และสารอื่นๆ เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาการระบาดของโรครา ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรสามารถสำรวจต้นยางและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคราในสวนยางพาราของตนเอง ตลอดจนเกษตรกรมีความรู้ที่จะป้องกันและแก้ปัญหาลดความรุนแรงจากโรคใบร่วงได้

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#) และ
[นโยบายคุกกี้](#)

[ยินยอม](#)



นายโกศล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ กยท. ได้สนับสนุนการใช้ น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ มอบแก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 500 ลิตร ซึ่งน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำถือเป็นปัจจัยในการบำรุงพืชที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของต้นยางได้ เหมาะกับการนำไปใช้ในสวนยางและพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ทุเรียน ลำไย เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนน้ำหมักแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำหมักฯ อย่างถูกต้อง รวมถึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในสวนยางกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางสามารถนำไปปรับใช้และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นด้วย

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#) และ
[นโยบายคุกกี้](#)

[ยินยอม](#)



สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน
ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#) และ [นโยบายคุกกี้](#)

[ยินยอม](#)

“การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้น้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูสวนยางพาราที่เป็นโรคใบจุด
กลมจากเชื้อ Colletotrichum Siamese (ใบร่วงชนิดใหม่) ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกร
ชาวสวนยาง ควบคู่ไปกับการกำจัดและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เป็นศัตรูต่อระบบ
นิเวศแหล่งน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย” รองผู้จัดการด้านบริหาร กล่าว

👤 ชาววันนี้ 👤 กยท

0

ถูกใจ

โพสต์

แชร์

ความคิดเห็น 0 รายการ

เรียงลำดับตาม เก่าที่สุด



เพิ่มความเห็น...

ปลั๊กอินความคิดเห็นบน Facebook

บ้านคอนเทนเนอร์ที่ยังไม่ขายใน ศิริราช: ดูราคา!

Local Plan | Sponsored

ค้นหาเลย

ข้อเสนอสุดพิเศษจากญี่ปุ่นและลีเจีย – รับส่วนลดสูงสุด 25%!

รับส่วนลดเพิ่ม 5% รวม 25% ที่ซาโฮโร, คิโรโระ แกรนด์, โทมามุ & ลีเจีย! จองด่วนก่อนหมด! ⏰

Club Med TH | Sponsored

จองตอนนี้

รวม 12 ข้อดี ข้อด้อย ข้อคอนโดชั้นบนสุด

เชื่อว่าหลายคนคงมีคำตอบในใจว่าข้อคอนโดอยู่ทั้งที่ก็ต้องเลือกอยู่ชั้นสูง ๆ วิวดี ๆ แต่คอนโดชั้นบนสุดจะดีอย่างที่คิดหรือไม่ ควรรู้ข้อดีและ
ข้อด้อย เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ

DDproperty | Sponsored

อ่านต่อ

ประเทศไทย: บ้านที่ถูกยึดนี่อาจมีราคาต่ำกว่าคาดไม่ถึง

Local Plan | Sponsored

อ่านต่อ

SUV ที่ขายไม่ออกในปี 2024 มีสาเหตุหลักที่เพิ่มปริมาณรถคงค้างการใช้งาน

ราคาพิเศษสำหรับรถ SUV ที่ขายไม่ออก พบกับราคาสุดพิเศษ ออโต้พลาต!

รถยนต์ | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

ยินยอม

อ่านเพิ่มเติม

กรุงเทพธุรกิจ



หน้าแรก / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

กยท.จับมือเอกชน เดินหน้าสวนยางอินทรีย์ นำร่อง 10,000 ต้น

🕒 14 มี.ค. 2025 เวลา 15:19 น.



Female



Play



กยท.จับมือเอกชน ส่งเสริมสวนยางอินทรีย์ นำร่องรับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่
ประจวบฯ ชุมพร 10,000 ตัน สูงกว่าตลาด 6 บาท/กก. พร้อมนำน้ำหมัก
ปลาหมอคางดำใช้ในสวนยางอินทรีย์

นายสุขทัตน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
กระแสการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ได้เข้ามามีบทบาทความสำคัญในการซื้อขายสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป(อียู) และสหรัฐอเมริกา ได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เข้มงวดเพิ่มเติมหลายฉบับ เกี่ยวกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย

เชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นานจะมีอีกหลายประเทศนำกฎระเบียบดังกล่าวมาบังคับใช้เช่นกัน ดังนั้น
เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดยางพาราของไทย และสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา กยท.จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาการทำสวนยางให้สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์
ดังกล่าว

โดยผลักดันและส่งเสริมให้มีการจัดการสวนยางอินทรีย์อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ปุ๋ยอินทรีย์



Female



Play



นายสุชาติ ระบุว่า เพื่อให้การจัดการสวนยางอินทรีย์อย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น กยท.ได้บูรณาการจับมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสวนยางอินทรีย์ดังกล่าว

โดยล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ กยท.ได้ลงนามแสดงเจตจำนงส่งเสริมการทำสวนยางอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐาน Moreganic© ซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศเบลเยียมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก กับ MY SMART LATEX CO. LTD. (MSL) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการร่วมมือ ภายใต้สัญญาในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันในอนาคต ตามมาตรฐานการจัดการสวนยาง Moreganic© ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อันจะนำไปสู่การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ายางพาราให้มีความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา การจัดการสวนยาง และการแปรรูปยางตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลผลิตยางพาราของไทย

ให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ Moreganic© ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา



Female



Play



เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง



กยท. ต่อยอดน้ำหมักฯ ปลาหมอแดงดำ เฟส 2 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 'การยาง'

🕒 07 มี.ค. 2568 | 15:57



กยท.แตกไลน์ผลิต ยางล้อ ยอย.มาตรฐานโลก เสริมทัพยางล้อ...

🕒 06 มี.ค. 2568 | 19:12



กยท.ประชาสัมพันธ์ ขอบรับการส่งเสริม สนับสนุนให้ปลูกแทน

🕒 18 ก.พ. 2568 | 13:13

"แนวโน้มความต้องการยางพาราอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสการอนุรักษ์ ซึ่งทาง MSL แจ้งความประสงค์มาว่า ต้องการซื้อน้ำยางชั้นที่เป็นน้ำยางอินทรีย์ หรืออย่างน้อยเป็นน้ำยางชั้น



Female



Play



กล่าวคือ เป็นน้ำยางชั้นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย ปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่า ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ป่า

รวมทั้งจะต่อมีการจัดการสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม จำนวน ไม่น้อยกว่าปีละ 12,000 ต้น หรือประมาณเดือนละ 1,000 ต้น ในราคาพรีเมียม สูงกว่าราคาตลาด ในช่วงเวลานั้นไม่น้อยกว่า 6 บาทต่อกิโลกรัมตลอดห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) ซึ่งสร้างรายได้ จากการขายยางเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า 72 ล้านบาท" รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท.กล่าว

นายสุทนต์ กล่าวอีกว่า สำหรับสวนยางอินทรีย์ที่จะนำน้ำยางสดมาผลิตเป็นน้ำยางชั้นจำหน่ายให้ กับ MSL ในเบื้องต้นนั้น จะรับซื้อจากสวนยางในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นมีคุณภาพน้ำยางสดดีและเป็นอินทรีย์

โดยเฉลี่ยแล้วน้ำยางชั้น 1,000 ต้น จะใช้น้ำยางสดจากสวนยางอินทรีย์ประมาณ 50,000 ไร่ ทั้งนี้จะให้สหกรณ์ หรือสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จะเป็นผู้รวบรวม และทำการซื้อขาย ผ่านตลาดกลางของกยท. ซึ่งกยท.จะได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายประมาณ 20 สตางค์ ต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ ทาง MSL ร่วมกับ กยท.จะถ่ายทอดความรู้และวางแนวทางสร้างระบบการจัดการสวนยาง และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางอินทรีย์ตามมาตรฐาน Moreganic© พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรชาวสวน ยางให้ทำอาชีพเสริมในสวนยาง โดยปลูกพืชอื่นๆ ร่วมกับการทำสวนยาง เช่น ปลูกผักเหียง ปลูก กาแฟ ปลูกโกโก้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นปลูกแบบอินทรีย์เช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพ เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับนโยบายของ กยท.ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางหันมาทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำปุ๋ยอินทรีย์ โดย



Female



Play



จากการนำน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำไปฉีดพ่นในสวนยางที่ผ่านมา พบว่าทำให้เปลือกต้นยางอ่อนนุ่มลง ทำให้กรีดยาง เพิ่มน้ำยาง เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพให้พืช ช่วยปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น กยท.จึงมีแผนที่จะนำส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสงค์จะทำสวนยางอินทรีย์ใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำมีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง ซึ่งขณะนี้ กยท.กำลังพัฒนาต่อยอดดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลาหมอคางดำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลูกยางพารา

กยท.



โพสต์ของ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน



เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

2 วัน · 🌐

- ▶▶ ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2568
- ✔️ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
- ♦️ โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,300 บาท/ตัน
- ✔️ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
- ♦️ โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10800 บาท/ตัน
- ✔️ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
- ♦️ หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 10.30 บาท/กก.
- ✔️ หัวมันสำปะหลังสดคละ
- ♦️ คุณไชยเลิศ จันทรวัฒน์ศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.50 บาท/กก.
- ✔️ หัวมันสำปะหลังสด (แบ่ง 25%)
- ♦️ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.10 บาท/กก.
- ✔️ สารกาแฟโรบัสต้า
- ♦️ บริษัท เนสท์เล่ จำกัด จ.ชุมพร - บาท/กก.
- ✔️ ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
- ♦️ บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 6.30 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ราคา 6.50 บาท/กก.
- ♦️ ชุมชุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.20 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ราคา 6.40 บาท/กก.
- ✔️ ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
- ♦️ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 67.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ราคา 65.75 บาท/กก.
- ✔️ หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่
- ♦️ ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ - บาท/กก.
- ✔️ หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง
- ♦️ ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ - บาท/กก.
- ✔️ หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 0
- ♦️ สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 12.00 บาท/กก.
- ✔️ หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 1
- ♦️ สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 12.00 บาท/กก.
- ✔️ หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 2
- ♦️ สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 12.00 บาท/กก.
- ✔️ สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน
- ♦️ บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.00 บาท/กก.
- ✔️ มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
- ♦️ แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,300.00 บาท/ร้อยผล
- ♦️ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,700.00 บาท/ร้อยผล
- ♦️ จุดรับซื้อมะพร้าว ตังเต็กเฮียง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,600.00 บาท/ร้อยผล
- ♦️ จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,800.00 บาท/ร้อยผล
- ♦️ จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2,300.00 บาท/ร้อยผล



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z